

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn,
tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thời gian qua, thực hiện chủ trương bố trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (sau đây gọi chung là trưởng thôn) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII *một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả* đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; số lượng, chất lượng trưởng thôn là đảng viên (gồm cả bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn) ngày càng tăng cao. Đội ngũ trưởng thôn là đảng viên nhìn chung sâu sát với thực tế, nắm chắc việc chấp hành, triển khai các nhiệm vụ, phong trào hoạt động ở địa phương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tuy nhiên, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, nhất là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn so với tổng số thôn trên địa bàn tỉnh còn ít (*tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên chiếm 75,7%, trong đó, tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn chiếm 31,35%*), còn nhiều xã chưa thực hiện chủ trương này, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của hệ thống chính trị ở các thôn nói riêng và chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh nói chung.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế trên là do nhiệm kỳ của chi bộ thôn bố trí chưa thống nhất với nhiệm kỳ của trưởng thôn, dẫn đến việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu trưởng thôn, đặc biệt là lựa chọn giới thiệu bí thư chi bộ để bầu trưởng thôn có sự khác nhau (do khác thời điểm thực hiện). Bên cạnh đó, một số đảng viên chưa thật sự nổi trội, gương mẫu, có uy tín nên chưa được tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, cụ thể như sau: